

THÀNH PHỐ

Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống ngay từ những tháng đầu, quý đầu, năm đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm khơi dậy tinh thần thi đua của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Với hình thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, có hiệu quả cao trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng; có thể truy cập nghiên cứu, tìm hiểu, học tập mọi lúc, mọi nơi, không giới hạn thời gian, địa điểm, chỉ cần có thiết bị di động kết nối internet nên cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Thái Bình tham gia. Hội Nông dân thành phố là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai cuộc thi. 100% xã, phường có tổ chức hội nông dân nhận được sự hưởng ứng tham gia của 100% cán bộ, hội viên. Bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: Thông qua cuộc thi giúp cán bộ, đảng



Tuổi trẻ thành phố Thái Bình hào hứng tham gia cuộc thi.

viên và hội viên nhận thức rõ hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trước mỗi

công việc được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các giai kỳ 2020 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo. Thường trực

Hội Nông dân thành phố và hội nông dân các xã, phường đã gửi đường link và cách truy cập cuộc thi để hội viên dễ dàng đăng ký, tiếp cận và tìm hiểu thông

tin, tham gia đầy đủ. Đến nay, hầu hết cán bộ, hội viên đã hoàn thành bài thi vòng 1 với 20 câu hỏi. Anh Nguyễn Văn Hội, hội viên Hội Nông dân xã Vũ Lạc chia sẻ: Với hình thức tổ chức thi trên hạ tầng mạng internet, những người nông dân như chúng tôi cũng rất dễ dàng tham gia, chỉ với chiếc điện thoại có kết nối internet là có thể trả lời các câu hỏi. Ngay khi Hội Nông dân xã phát động, tôi đã chủ động tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và trả lời toàn bộ 20 câu hỏi mà ban tổ chức cuộc thi đưa ra. Tôi rất phấn khởi, chờ đợi ngày công bố kết quả và hy vọng mình sẽ giành được giải thưởng từ cuộc thi ý nghĩa này.

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 72 học viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố Thái Bình đã tích cực tìm hiểu và tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Anh Nguyễn Xuân Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Trần Hưng Đạo cho biết: Thông qua cuộc thi, chúng tôi có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua cũng như mục tiêu, phương hướng trong thời gian tới. 20 câu hỏi mà cuộc thi đưa ra rất sát với thực tiễn, dễ hiểu và dễ đưa ra đáp án đúng nếu dành thời gian tìm hiểu về Nghị quyết.

Chị Phạm Thị Hà, Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Ngay sau khi nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Thành đoàn về việc triển khai cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đoàn Thanh niên Trường đã triển khai đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, hướng dẫn và giúp các em hiểu thế hệ và biết cách tham gia cuộc thi. Chúng tôi sử dụng phòng máy tính của nhà trường để các em học sinh tham gia cuộc thi dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo. 100% học sinh hào hứng tham gia cuộc thi. Qua đó các em có thêm kiến thức, hiểu biết về những kết quả tình Thái Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới để từ đó có những cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện, góp sức mình vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Có thể thấy, thông qua cuộc thi đã tạo sự lan tỏa, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững các nội dung nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra; khơi dậy ý chí, khát vọng, sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của mỗi người.

MINH NGUYỄN

SONG AN Cây dưa chuột cho hiệu quả kinh tế cao

Xã Song An (Vũ Thư) được biết đến là vùng đất của cây dưa lê hè. Cùng với dưa lê, nơi đây còn có truyền thống gần 40 năm trồng cây dưa chuột. Trải qua tìm tòi, thử nghiệm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cây dưa chuột ngày càng được người dân ưa chuộng, mở rộng diện tích và khẳng định hiệu quả kinh tế cao gấp 4 - 5 lần cây lúa và cao hơn nhiều loại cây trồng hiện có ở địa phương.

Vụ xuân năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Tăng, thôn Gia Hội trồng 1 mẫu dưa chuột. Ông Tăng cho biết: Gia đình tôi duy trì trồng dưa chuột xuân hơn 30 năm nay. Trồng dưa chuột cần đầu tư chi phí làm giàn, giống, phân bón, trung bình từ 600.000 - 800.000 đồng/sào. Cái khó nhất của trồng dưa chuột là đòi hỏi nhiều công lao động, vất vả ở khâu chăm sóc và thu hoạch quả mỗi ngày. Bù lại, dưa chuột cho hiệu quả kinh tế cao. Giá bán tùy từng năm nhưng với giá tối thiểu 5.000 đồng/kg, dưa chuột cho giá trị tối thiểu 5 triệu đồng/sào. Mấy năm gần đây, dưa chuột được mùa, được giá, thông thường cho thu nhập 7 - 8 triệu đồng/sào. Vụ xuân năm nay, dưa chuột tại ruộng có giá 15.000 đồng/kg thời điểm đầu mùa, hiện tại có giá 8.000 đồng/kg, dự kiến gia đình tôi thu về từ 8 - 10 triệu đồng/sào dưa chuột.



Nhờ hiệu quả kinh tế cao, cây dưa chuột được nông dân Song An duy trì và mở rộng diện tích.

Ông Nguyễn Văn Lộ, thôn Gia Hội cho biết: Chúng tôi thường đưa nhau rangel trồng dưa chuột là bán nước lấy tiền, bởi vì dưa chuột khá dễ tính, khi cây đã ra quả, chỉ cần cung cấp nước tưới thì dưa chuột sẽ cho năng suất, chất lượng cao. Hiện nay, để thuận lợi trong khâu tiêu thụ và đáp ứng nhu cầu sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, nông dân chúng tôi sử dụng phân chuồng hoai mục để trồng dưa chuột và sử dụng các loại thuốc trừ sâu sinh học, chỉ phun khi dưa chuột đang trong giai đoạn ra hoa.

Ông Nguyễn Văn Kiểm, Giám đốc HTXNN xã Song An cho biết: Trước kia, nông dân địa phương trồng giống dưa chuột gai, do bà con tự để giống vụ này qua vụ khác. Năm 2019, HTX đã chuyển giao và hỗ trợ 55.000 đồng/sào để bà con tiếp thu giống dưa chuột gai mới do Viện cây Lương thực và cây thực phẩm sản xuất để thay thế cho giống cũ nhằm bảo đảm năng suất và chất lượng sản phẩm. Trước kia, diện tích dưa chuột chỉ tập trung ở thôn Gia Hội khoảng 7ha thì hiện nay dưa chuột mở rộng ở nhiều thôn, tổng diện tích đạt 18ha/vụ xuân, trong đó diện tích dưa chuột trồng thay thế cây lúa là 10ha, còn lại là trồng trên đất màu. Dưa chuột dễ trồng, chăm sóc, ít sâu và thường bị bệnh sương mai làm héo cây, giảm năng suất. HTX thường xuyên hướng dẫn nông dân tỉa bỏ lá già, cây bị bệnh, vệ sinh đồng ruộng và chỉ sử dụng thuốc phòng, trừ bệnh khi cây chưa ra quả để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Dưa chuột cho năng suất trên 1 tấn quả/sào, giá bán thời điểm đầu vụ đạt 15.000 - 17.000 đồng/kg, bình quân đạt 7.000 - 8.000 đồng/kg. Với năng suất, giá bán này, vụ xuân năm nay, bà con thu về từ 7 - 8 triệu đồng/sào dưa chuột. Như vậy, chỉ gần 3 tháng, với 18ha dưa chuột xuân, nông dân Song An thu nhập từ 3,5 - 4 tỷ đồng, góp phần tích cực nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

QUỲNH LƯƠNG

Xuyên đêm làm căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân

Thời gian qua, Công an huyện Đông Hưng đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó ngoài làm giờ hành chính còn làm ban đêm, thứ bảy và chủ nhật để bảo đảm đúng tiến độ dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD).

Đến ngày 31/3, Công an huyện Đông Hưng đã thu nhận được gần 27.000 hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử.

Kim đồng hồ đã chuẩn bị chỉ sang ngày mới nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Đông Hưng vẫn

miệt mài với công việc thu nhận hồ sơ làm CCCD gắn chip điện tử lưu động tại UBND xã Minh Tân. Rất đông người dân vẫn ngồi chờ đến lượt theo thứ tự để hoàn thành các thủ tục làm CCCD gắn chip điện tử. Ông Nguyễn Ngọc Tử ở thôn Liên Minh cho biết:

Mặc dù số lượng người tới UBND xã làm căn cước khá đông nhưng được sự hướng dẫn của cán bộ trong tổ công tác, mọi người đều bốc số theo thứ tự, gọi tới tên ai thì người đó vào làm. Tất cả các bước đều có cán bộ công an hướng dẫn nhiệt tình, giải thích rõ ràng. Tôi thấy thủ tục làm CCCD gắn chip điện tử rất đơn giản, nhanh chóng. Nếu phát hiện các thông tin cá nhân bị sai thì sẽ được các cán bộ, chiến sĩ công an hướng dẫn sửa lại.

Ông Nguyễn Hữu Hậu, Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: Xã có 5.600 khẩu. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về việc cấp CCCD gắn chip điện tử cho người dân, UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với Công an huyện tổ chức cấp CCCD gắn chip điện tử lưu động tại trụ sở UBND xã, trong đó đặc biệt ưu tiên cấp cho những người khuyết tật, gia đình chính sách, người già cả, neo đơn, công nhân lao động, học sinh trong độ tuổi cấp CCCD. Sau 4 ngày tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện, Công an huyện đã thu nhận được hơn 1.600 hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử. Đại đa số người dân đều rất hài lòng với cách tổ chức làm việc bài bản của UBND xã và tổ công tác làm CCCD gắn

chip điện tử lưu động trên địa bàn.

Do nhu cầu làm CCCD gắn chip điện tử của người dân tăng cao nên hơn 1 tháng qua hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Đông Hưng đã không nghỉ thủ bất, chủ nhật, hàng ngày chia làm 3 ca để về các địa phương làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử lưu động. Để thuận lợi cho người dân trong việc cấp CCCD gắn chip điện tử, Công an huyện đã thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh huyện về thời gian, địa điểm, các giấy tờ cần thiết phải mang theo khi đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử. Trước đó, Công an huyện đã giao công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tới từng gia đình, lên danh sách số người trong độ tuổi cấp CCCD, sắp xếp thời gian hợp lý để đến làm CCCD tại trụ sở Công an huyện. Bên cạnh đó, Công an huyện còn bố trí 2 tổ công tác tổ chức thu nhận hồ sơ làm CCCD gắn chip điện tử lưu động tại UBND xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động sắp xếp thời gian hợp lý để đi làm CCCD gắn chip điện

tử mà không ảnh hưởng tới công việc.

Đại úy Bùi Văn Thanh, Phó Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Mặc dù rất vất vả nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đều tràn đầy quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip điện tử đúng tiến độ đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ, Công an huyện vừa được Công an tỉnh trang bị thêm 1 bộ thiết bị; đồng thời, Công an huyện hợp đồng thêm cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm tổ chức thu nhận và xử lý hồ sơ từ 17 - 18 tiếng liên tục/ngày. Ngoài làm thêm giờ hành chính, lực lượng công an còn thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử cho người dân vào thứ bảy, chủ nhật và xử lý hồ sơ vào ban đêm. Không chỉ thu nhận hồ sơ, Công an huyện còn hướng dẫn công dân sửa sai, bổ sung thông tin kịp thời, tuyên truyền để công dân hiểu ý nghĩa của việc cấp CCCD gắn chip điện tử. Với trách nhiệm cao nhất trong công việc của cán bộ, chiến sĩ, cùng với sự ủng hộ của nhân dân, Công an huyện Đông Hưng quyết tâm hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip điện tử trong thời gian sớm nhất cho nhân dân trên địa bàn huyện.

PHẠM HƯNG



Công an huyện Đông Hưng tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân xã Minh Tân (Đông Hưng).

Giá thức ăn tăng, người chăn nuôi gặp khó

Giá trứng, giá gà thịt đang ở mức thấp, khó tiêu thụ trong khi thức ăn chăn nuôi lại tăng giá liên tục khiến cho nhiều hộ chăn nuôi của HTX Chăn nuôi xanh Thái Bình (Vũ Thư) phải đối mặt với nhiều khó khăn, ngập ngừng tái đàn.

Với kinh nghiệm hàng chục năm nuôi gà, ông Bùi Trung Mươi, thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận (Vũ Thư), thành viên HTX Chăn nuôi xanh Thái Bình nuôi gà đẻ với quy mô khoảng 2.000 con, thu trên 1.000 quả trứng mỗi ngày. Tuy nhiên, giá trứng giảm liên tục từ hơn một tháng nay khiến ông Mươi phải giảm dần để cắt lỗ. Ông Mươi cho biết: Từ sau tết, giá trứng

gia cầm bắt đầu giảm. Điều này không khó hiểu bởi năm nào cũng vậy. Nguyên nhân là do số trứng tồn trong dịp nghỉ tết (từ ngày 28 tháng Chạp tới mùng 6 tháng Giêng) khiến nguồn cung tăng cao. Thông thường giá trứng chỉ giảm trong khoảng từ 1 tuần tới 10 ngày là sẽ tăng giá trở lại. Thế nhưng, năm nay thì giá trứng giảm liên tục. Hiện trứng gà ta bán buôn chỉ được 1.600 - 1.700 đồng/quả, bán lẻ được 2.000 đồng/quả. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi tăng khoảng 50.000 đồng/bao 25kg so với thời điểm cuối năm 2020. Với giá trứng như hiện nay, theo tính toán, mỗi ngày tôi phải bù lỗ 70.000 đồng/100 quả

trứng nên vừa qua tôi đã bán đi một nửa số gà đẻ. Không chỉ giá bán thấp, việc tiêu thụ trứng cũng gặp nhiều khó khăn. Thời tiết nóng ẩm như hiện nay trứng tồn đọng sẽ giảm chất lượng. Nên dù giá thấp thì người nuôi cũng phải bán để gỡ gạc chi phí đầu tư.

Không chỉ giá trứng giảm sâu, giá gà thịt duy trì mức thấp nhiều ngày qua khiến ông Nguyễn Văn Năng, xã Thụy Bình (Thái Thụy), thành viên HTX Chăn nuôi xanh Thái Bình ngại đầu tư để tái đàn. Ông Năng chia sẻ: Theo tính toán, mỗi ki-lô-gam gà thịt cần khoảng 3,2 - 3,5kg cám. Trong vòng chưa đầy 6 tháng qua, giá cám đã tăng 6 lần khiến chi phí

mỗi ki-lô-gam gà thịt tăng từ 6.000 - 7.000 đồng, chưa tính đến chi phí vắc-xin phòng ngừa bệnh, hóa chất vệ sinh, thiết bị, khử trùng... hay thiệt hại do dịch bệnh trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay. Tiêu thụ chậm, càng để lâu chi phí đội lên càng lớn, nhiều hộ rơi vào tình cảnh "mua van bán lạy". Chăn nuôi gia cầm thời điểm này quy mô càng lớn, tổng đàn càng nhiều thì càng lỗ.

Khó khăn của ông Mươi, ông Năng cũng là khó khăn của nhiều chủ trang trại, gia trại chăn nuôi gia cầm khác trên địa bàn tỉnh. Ông Lưu Văn Toàn, Giám đốc HTX Chăn nuôi xanh Thái Bình cho biết: HTX hiện có 20 thành viên,

chủ yếu chăn nuôi gà thịt, gà đẻ, vịt, tổng đàn hiện tại còn khoảng 10.000 con. Từ tháng 10/2020 đến nay, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm đã có 5 lần tăng giá thức ăn chăn nuôi. Mới đây nhất, công ty gửi thông báo tăng giá lần thứ 6 kể từ ngày 30/3. So với thời điểm tháng 10/2020, mỗi bao cám (25kg) cho gà thịt tăng 40.000 - 50.000 đồng. Nguyên nhân tăng giá do giá nguyên liệu đầu vào tăng, nhất là nguyên liệu nhập khẩu. Giá thức ăn liên tục tăng khiến người chăn nuôi gặp khó, các thành viên đều nuôi cảm chừng, không dám tái đàn, thậm chí có nhiều chuồng trại đang để trống. Trong khi giá gà thịt đang tăng dần do các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn hoạt động trở lại thì giá trứng vẫn chưa có dấu hiệu ổn định trở lại.

Giá cám tăng cao, tuy nhiên, theo anh Toàn, người chăn nuôi cũng khó trong sản xuất thức ăn tự chế bởi nguyên liệu tăng giá, trong khi sản lượng sản xuất chỉ phục vụ chăn nuôi quy mô nhỏ. Trước thực trạng trên,

HTX hướng dẫn, khuyến cáo thành viên thường xuyên cập nhật thông tin thị trường; thận trọng, tính toán kỹ khi tái đàn để tránh xảy ra tình trạng cung vượt cầu. Thực hiện tốt các biện pháp giảm chi phí đầu vào cho

chăn nuôi như lựa chọn con giống tốt, thức ăn chăn nuôi bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

NGÂN HUYNH



Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng khiến người chăn nuôi gặp khó.